

**แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง**

<b>หน่วยงาน :</b> กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
<b>ประเภทเงินอุดหนุน :</b> เงินอุดหนุนทั่วไป
<b>รายการ :</b> เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา
<b>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณ :</b> องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
<p><b>หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :</b></p> <p>โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2535 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการให้เด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ประกอบกับระยะเวลาดังกล่าว รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้สามารถขายน้ำนมดิบได้ และเป็นการส่งเสริมการใช้ผลผลิตภายในประเทศ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมอย่างจริงจัง สปช. ถ่ายโอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบรรจุในแผนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ได้เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1-3) ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาในปี 2546 ได้ถ่ายโอนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยขอรับสนับสนุนงบประมาณและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p><b>ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542</li> <li>2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</li> <li>3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565</li> <li>4. ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (ออกประกาศปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง)</li> </ol>
<p><b>เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคำขอตั้งงบประมาณ :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (ภาคเรียนที่ 2 ณ เดือนพฤศจิกายน ของปีการศึกษานั้น ๆ)</li> <li>2. สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา</li> <li>3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา</li> <li>4. สถิติ/ข้อมูลการเกิดของเด็กจากสำนักทะเบียน (หวังอายุตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)</li> </ol>
<p><b>วิธีการคิด/สูตรในการคิดคำนวณ :</b></p> <p>โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) = 7.51 บาท × 260 วัน × จำนวนเด็ก          โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) = 7.51 บาท × 260 วัน × จำนวนเด็ก          โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) = 7.51 บาท × 280 วัน × จำนวนเด็ก          โรงเรียนสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) = 7.51 บาท × 280 วัน × จำนวนเด็ก          โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) (โรงเรียนประจำ) = 7.51 บาท × 280 วัน × จำนวนเด็ก</p>
<p><b>ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ :</b> (ถ้ามี)          - ไม่มี -</p>
<b>เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สำนักงาน) :</b> 0 2241 9000 ต่อ 5324